

Số: /STNMT - BVMT

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về  
bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Tuyên Quang, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi:

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  
Tuyên Quang; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực như: Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường được thực hiện kịp thời tạo thuận lợi để Luật Bảo vệ môi trường đi vào đời sống. Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường được thực hiện theo đúng quy định; công tác giám sát, hậu kiểm về bảo vệ môi trường được chú trọng; các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được quản lý chặt chẽ; phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa" đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân trong việc tự phân loại rác thải, giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân chưa thực sự thường xuyên, liên tục; ô nhiễm môi trường cục bộ vẫn còn xảy ra tại một số nơi; rác sinh hoạt một số nơi vẫn chưa được thu gom triệt để; hạ tầng bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư, cụm công nghiệp chưa được quan tâm đầu tư; chất thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt ngày càng gia tăng tạo áp lực lên công tác quản lý, xử lý; một số chủ đầu tư dự án chưa thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường... Nguyên nhân là do công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của cấp chính quyền có nơi, có lúc vẫn còn buông lỏng, thiếu quyết liệt. Một số địa phương chưa chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, chưa quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và chính quyền địa phương chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị:

**1. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn**

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ môi trường với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, sự tham gia thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

- Thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; chủ động rà soát, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường được giao trong các quyết định, đề án, chương trình của tỉnh như: Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 22/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025; Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 quy định giá dịch vụ và hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ một phần Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND; Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo phân cấp của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Quản lý, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đặc biệt là các cơ sở thuộc danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Chú trọng nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường trong công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch, quyết định đầu tư, lựa chọn, thu hút các dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, ít phát thải, thân thiện với môi trường. Kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch, không gian kiến trúc, cảnh quan thân thiện với môi trường; tăng cường các hoạt động xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống khu vực đô thị và nông thôn.

- Nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải, hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư, cụm dân cư nông thôn, cụm công nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Giảm thiểu chất thải, triển khai phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; tăng cường tái sử dụng, tái chế rác thải sinh hoạt hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp; áp dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý chất thải, hạn chế xử lý chất thải bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp, tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa. Thu gom, xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế theo đúng quy định. Đẩy mạnh xã hội hoá thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt.

- Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường; nâng cao ý thức trách nhiệm và chuyên biến trong hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tại cơ quan, đơn vị, địa bàn mình phụ trách. Thực hiện tốt công tác sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân tích cực trong bảo vệ môi trường. Phê bình đối với các tổ chức, cá nhân, các địa phương, hộ gia đình thiếu nghiêm túc, còn nhiều hạn chế trong thực hiện.

**2. Đề nghị Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh:** Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải; ủng hộ các chủ trương, chính sách của địa phương trong việc xây dựng các nhà máy, khu xử lý rác thải; giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh phòng trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường tại cộng đồng.

**3. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư:** Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn lực xây dựng các công trình, dự án về bảo vệ môi trường; lựa chọn, thu hút các dự án đầu tư có sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, ít phát thải.

**4. Đề nghị Sở Tài chính:** Tham mưu cân đối, bố trí kinh phí chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường để các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

**5. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ:** Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh lựa chọn các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong xử lý vấn đề môi trường đối với các dự án đầu tư; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải của các cơ sở đang hoạt động để kịp thời hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện các giải pháp cải tiến, nâng cấp công nghệ đảm bảo quy định của pháp luật về khoa học công nghệ, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các cơ sở có công nghệ lạc hậu, không phù hợp với quy định hiện hành.

## **6. Đề nghị Sở Xây dựng**

a) Tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan trong thẩm định quy hoạch chi tiết, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và các quy trình thủ tục liên quan để đảm bảo khu vực quy hoạch, công trình xây dựng có hạ tầng bảo vệ môi

trường đồng bộ, đáp ứng yêu cầu; các dự án, công trình xây dựng phải đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường và sức chịu tải môi trường, có đủ quỹ đất xây dựng công trình xử lý chất thải. Các dự án đầu tư phải được phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường theo quy định trước khi thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 36 và khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát công tác bảo vệ môi trường đối với các công trình xây dựng, việc đổ thải chất thải rắn xây dựng; thu gom, xử lý nước thải đô thị đảm bảo vệ sinh môi trường.

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong lập quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại các đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh.

### **7. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

a) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm; xử lý nghiêm đối với các dự án, cơ sở hoạt động không đúng quy hoạch, không có thủ tục môi trường, gây ô nhiễm môi trường; tăng cường kiểm soát việc kinh doanh, buôn bán phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật theo quy định, hướng dẫn phân loại, thu gom, xử lý đối với thuốc thú y, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố, các cơ sở chăn nuôi thực hiện nghiêm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng ban hành kèm theo Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo tận dụng nước thải chăn nuôi sử dụng đúng chất lượng, đúng mục đích, không gây ô nhiễm môi trường.

**8. Đề nghị Sở Công Thương:** Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, có lộ trình cụ thể đầu tư, vận hành công trình xử lý nước thải của cụm công nghiệp đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về an toàn môi trường trong khai thác khoáng sản, sản xuất công nghiệp, quản lý, sử dụng hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phòng ngừa, ứng phó với sự cố hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.

**9. Đề nghị Sở Y tế:** Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế và các quy định của pháp luật có liên quan. Không cấp phép hoạt động đối với các cơ sở y tế chưa đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường.

### **10. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo**

Nghiên cứu, xây dựng tài liệu và đưa nội dung về bảo vệ môi trường vào chương trình giảng dạy phù hợp với các cấp học; chỉ đạo các trường học, cơ sở

giáo dục thực hiện việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải theo đúng quy định; phát động phong trào thi đua bảo vệ môi trường trong trường học nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh sinh viên với bảo vệ môi trường.

### **11. Đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh**

a) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; thực hiện quản lý, xử lý chất thải phát sinh; vận hành thường xuyên trạm xử lý nước thải, khí thải, hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục (nếu có) đảm bảo nước thải, khí thải, chất thải rắn được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường theo quy định; xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa ứng phó sự cố, rà soát quy trình vận hành đảm bảo không để xảy ra tình trạng nước thải xả thải ra môi trường vượt quy chuẩn cho phép.

b) Chủ động phối hợp với sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật hiện hành khác đối với cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp.

c) Lựa chọn, thu hút các dự án đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, giảm thiểu chất thải phát sinh, phù hợp với khả năng xử lý nước thải của khu công nghiệp.

**12. Đề nghị Công an tỉnh:** Chỉ đạo phòng chuyên môn và lực lượng công an tại địa phương chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định và đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đảm bảo không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến vấn đề môi trường.

### **13. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang**

Xây dựng, phát sóng, đưa tin, phóng sự chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường; kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân, địa phương có thành tích xuất sắc, đồng thời phê phán các đơn vị, cá nhân, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra ô nhiễm môi trường.

### **14. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố**

a) Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch giám sát các nguồn thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường tại địa phương để tổ chức thực hiện, đảm bảo không trùng chéo với các đối tượng giám sát của các sở, ngành của tỉnh.

b) Chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình tại địa phương, kịp thời phát hiện và tập trung xử lý dứt điểm các điểm nóng, phức tạp về môi trường nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa và khắc phục ô nhiễm môi trường.

c) Tập trung nguồn lực triển khai triển khai Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phê duyệt Đề án "*Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh*

*Tuyên Quang đến năm 2025*"; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Ban hành quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo phân cấp của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường”, Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 “quy định giá dịch vụ và hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” và Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ một phần Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND.

d) Nâng cao chất lượng thẩm định, cấp giấy phép môi trường; đẩy mạnh công tác kiểm soát các nguồn có nguy cơ ô nhiễm môi trường; thường xuyên đôn đốc, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện đầu tư, xây dựng, vận hành các công trình bảo vệ môi trường của các dự án, cơ sở sau khi được cấp giấy phép môi trường theo thẩm quyền. Rà soát các cơ sở đang hoạt động trên địa bàn, yêu cầu chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lập thực hiện các giải pháp xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống xử lý chất thải, công trình bảo vệ môi trường, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất để có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời đảm bảo chất thải được xử lý theo quy định trước khi xả thải ra môi trường.

đ) Bố trí, công bố danh mục các vị trí đổ thải chất thải rắn xây dựng; quản lý, kiểm soát hoạt động tập kết, đổ thải chất thải rắn trên địa bàn đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, công trình xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, cụm công nghiệp trên địa bàn để đảm bảo chất lượng môi trường, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới cấp huyện và nâng cao kết quả thực hiện bộ chỉ số môi trường của tỉnh.

e) Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các vấn đề môi trường phát sinh. Kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các chính sách, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thế Giang (báo cáo);
- TT Huyện ủy, Thành ủy (phối hợp chỉ đạo);
- Như trên (phối hợp triển khai);
- Giám đốc Sở;
- PGĐ Sở phụ trách;
- Lưu: VT, BVMT.

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Mạnh Duyệt**

